
sþ. 41. Fyrirspurn [41. mál]
til menntamálaráðherra um frumvarp tillaga um framhaldsskóla.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hvað líður undirbúningi á vegum menntamálaráðuneytisins að löggjöf um framhalds-
skóla?

2. Hver eru meginstefumið ráðherra varðandi slíka löggjöf um nám á framhaldsskólastigi?


